

6. โครงการในอนาคต

ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงลงในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงงานสำหรับขยายกำลังการผลิต บริษัทฯ ได้ชะลอโครงการขยายกำลังการผลิตออกไปเนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการมาไม่นานจึงขอให้มีฐานลูกค้ามั่นคงก่อนจึงจะขยายงานต่อไป และจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการสำหรับโครงการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมจาก 250 ตันข้าวสาลี ต่อวัน เพิ่มอีก 250 ตันข้าวสาลี ต่อวัน รวมเป็น 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตแป้งสาลี รวมถึงถังไซโลเก็บวัตถุดิบข้าวสาลีและแป้งสาลีอีกจำนวน 1 ชุด โดยที่ผ่านมามีปี 2553 ปี 2554 และงวด 6 เดือน ในปี 2555 บริษัทฯ ใช้อัตราการผลิตร้อยละ 83 ร้อยละ 67 และ ร้อยละ 82 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังใช้อัตราการผลิตไม่เต็มร้อยละ 100-แต่บริษัทฯ จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิต เนื่องจากทางผู้จำหน่ายเครื่องไม่แบ่งแจ้งว่า เครื่องไม่แบ่งนั้นจะแนะนำให้ใช้อัตราการผลิตเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 75 เพราะถ้าใช้อัตราการผลิตมากกว่านั้นโอกาสที่เครื่องไม่แบ่งจะเสียหายมีสูงมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมากเนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องจักรเพียงตัวเดียว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเพิ่มสายการผลิตเพื่อไม่ให้การใช้อัตราการผลิตในปัจจุบันสูงเกินไปกว่าที่ทางผู้จำหน่ายแนะนำและเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ในปัจจุบันพื้นที่ของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะอยู่ในบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก เท่านั้น ดังนั้นกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นคาดว่าจะสามารถทำให้บริษัทฯ ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังส่วนภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรสูง รวมไปถึงโรงงานขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติอื่นๆ อีกด้วย

ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณการลงทุนรวมไว้ประมาณ 550 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ส่วนงานย่อย คือ 1) การซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต รวมถึงการก่อสร้างอาคารการผลิต โดยจะสั่งซื้อเครื่องจักรดังกล่าวภายในปี 2556 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556 ซึ่งเงินลงทุนสำหรับส่วนงานนี้คาดว่าจะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 393 ล้านบาท 2) การซ่อมแซมโกดังคลังสินค้าในส่วนของแป้งสาลีและรำข้าวสาลี คาดว่าจะเริ่มในปี 2556 และจะใช้เงินลงทุนมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านบาท 3) การก่อสร้างไซโลเก็บข้าวเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 148 ล้านบาท โดยงานใน 2 ส่วนแรกจะดำเนินการต่อเนื่องกัน โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาขอเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนน้อยจะมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จาก 2 ส่วนงานนี้ได้ภายในปี 2557 และเมื่อมีเงินทุนสะสมจำนวนหนึ่งจึงจะเริ่มดำเนินการในส่วนที่ 3 โดยการลงทุนในลักษณะนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทน IRR จากโครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 โดยการขยายกำลังการผลิตนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายแป้งสาลีได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้คราวละปริมาณมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเข้าร่วมกับบริษัทอื่นในการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้การขยายกำลังการผลิตยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถแบ่งสายการผลิตสำหรับผลิตแป้งสาลีแต่ละ

ประเภทได้ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม โดยโครงการจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับ
การอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2556